

# CENTRALRETAIL

คำมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

---

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(24 กรกฎาคม 2566)

## คำมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในระบบนิเวศทั้งบนบกและทางน้ำ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเสริมสร้างให้เกิดความยั่งยืน จากการเผชิญความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การขยายตัวของชุมชนเมือง การตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจากการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรและการทำอุตสาหกรรม การลักลอบค้าสัตว์ป่า ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมและผู้คน

คำมั่นของบริษัทฯ ครอบคลุมการดำเนินงานธุรกิจขององค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นไปที่คู่ค้าหลักและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้ทำลายป่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาพื้นที่ป่าไม้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งสร้างกระบวนการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบติดตาม และการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าไม้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและชุมชน เกื้อกูลธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงให้คำมั่นที่จะลดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss) โดยลดผลกระทบและความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญ รวมถึงการสร้างสมดุลเชิงบวก (Net Positive Impact) รวมถึงตั้งเป้าการสูญเสียป่าไม้สุทธิเป็นศูนย์ (No Net Deforestation) โดยใช้หลักการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับชั้น (Mitigation Hierarchy) ผ่านการหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การฟื้นฟู และการชดเชยการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยเฉพาะคู่ค้าหลัก มุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญในระดับสากลหรือระดับประเทศ อาทิ พื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO) พื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Category I-IV protected areas)

-ลงนาม-

(นายณัฐ โทศกรพิชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)